

TP à Nng kêu gi u t, xây dng cng à Nng thành cng ca ngõ quc t theo hai khu vc Tiên Sa và Liên Chiu.

Nm 2018 c TP à Nng chn là Nm y mnh thu hút u t, tng rà soát, quy hoch, xác nh mô hình và nh hng phát trin kinh t - xã hi n nm 2030, tm nhìn 2050, xác nh li th cnh tranh trong ng dng khoa hc - công ngh vi cuc cách mng công nghip 4.0.

Vi mc tiêu này, nm 2018 là nm bn l to òn by cho à Nng thc hin các ch tiêu kinh t - xã hi, sm khng nh v th là mt trong nhng u tàu phát trin ca c nc, ng lc tng trng ca khu vc min trung, Tây Nguyên.

Nhng thành tu c bn

Không khó nhn din à Nng trong bn phát trin kinh t - xã hi khu vc ven bin min trung, Tây Nguyên và c nc. Vi mt ô th phát trin hng bin cùng nhieu li th sông - bin, cng bin, cng hàng không, danh lam thng cnh, du lch ngh dng, à Nng là cu ni gia các tnh lân cn v các di sn vn hóa th gii, kt ni im u - cui trên tuyen hành lang kinh t ông Tây. Trong phát trin kinh t, à Nng u tiên thu hút, xúc tin u t vào các lnh vc trng im qua nhieu kênh, nhieu s kin. phát huy tim nng kinh t bin, TP à Nng ã phê duy t án Phát trin ngành kinh t bin ca thành ph n nm 2025, tm nhìn nm 2030. Theo ó, ra mc tiêu tc tng trng khách du lch giai on 2016-2025 t 13 n 14%, giai on 2026-2030 t 13%; khi lng hàng hóa thông qua cng n nm 2025 t 12 n 13 triu tn/nm và tc tng trng hàng công-ten-n giai on 2020-2025 t 10 n 15%/nm,... Bên cnh phát trin các sn phm du lch mi nh th thao bin, công nghip du thuy n, thành ph tp trung phát trin kinh t hàng hi, phát trin cng à Nng tr thành cng ca ngõ quc t theo hai khu vc Tiên Sa và Liên Chiu. Khu cng Tiên Sa phc v hành khách, u t khu bn chuyên bit cho tàu du lch. Khu cng Liên Chiu phc v hàng công-ten-n, hàng tng hp và hàng lng. Ngoài ra, thành ph xúc tin u t xây dng các cng cn áp ng nhu cu xut, nhp khu, nhu cu vn chuy n hàng hóa qua hành lang kinh t ông Tây, nht là hàng hóa c vn chuy n bng công-ten-n.

Nm 2017, kinh t à Nng tip tc tng trng n nh, GRDP t 58,5 nghìn t ng, tng 9%; tng thu ngân sách t gn 23,4 nghìn t ng, tng gn 18%. Trong ó, ngành du lch tng trng n tng nht vi 6,6 triu lt khách, tng 19%; riêng khách quc t là 2,3 triu lt, tng 36,8% so vi nm 2016. Nm 2017, à Nng tip tc dn u Ch s nng lc cnh tranh cp tnh, Ch s ci cách hành chính cp tnh và Ch s sn sàng ng dng công ngh thông tin.

Nhìn nhận về Năm ý mạnh thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố à Nẵng Huỳnh C. Thảo cho biết, những kết quả tích cực, à Nẵng tiếp tục các nhà đầu tư đánh giá là điểm nổi bật của Việt Nam. Hiện nay, quy mô nền kinh tế à Nẵng tăng hơn 58 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 1,2% GDP cả nước. Trở thành thành viên của “Câu lạc bộ 100 nghìn tỷ” và có vị thế tăng trưởng trong khu vực miền trung và cả nước, à Nẵng phi tập trung những cơ hội thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tạo động lực phát triển kinh tế, xây dựng khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh. Thị trường tài chính, à Nẵng sẽ mời chuyên gia cùng các ngành chức năng rà soát những hướng phát triển, làm tin cậy kinh doanh Trung quốc có chính sách tạo thuận lợi cho sự tăng trưởng phát triển của thành phố, nhất là các chính sách, mô hình phát triển các khu kinh tế biên giới, Chính quyền Công.

Từ thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và Diễn đàn đầu tư à Nẵng 2017, thành phố đã phê duyệt quyết định chính sách ưu đãi cho 20 dự án trong năm với tổng mức đầu tư hơn 25 nghìn tỷ đồng; cấp phép 96 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 112 triệu USD, tăng 6,5 lần so với năm 2016. Trong năm 2017, hơn 4.000 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện đã thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 21 nghìn tỷ đồng.

ý mạnh thu hút đầu tư

Những ngày đầu tháng 3, chúng tôi có mặt tại Khu Công nghệ cao (CNC) à Nẵng, chứng kiến sự thay đổi lớn của các khu vực tập trung này sau nhiều năm kêu gọi, xúc tiến, thu hút các nhà đầu tư. Dự án Khu CNC à Nẵng là một trong ba khu CNC cấp quốc gia, có tổng mức đầu tư hơn 8.841 tỷ đồng với quy mô diện tích hơn 1.500 ha, bao gồm khu CNC, khu Công nghệ thông tin tập trung và khu phụ trợ. Tính đến nay, Ban Quản lý Khu CNC đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư gần 250 triệu USD, sử dụng 34,6 ha đất, trong đó có ba dự án FDI 100% vốn Nhật Bản và bảy dự án trong nước. Hiện đã có hai doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nhật Bản thực hiện việc chuyển đổi chính xác vào hoạt động sản xuất, tạo doanh thu, giá trị xuất khẩu hơn 65 tỷ đồng/năm. Hiện nay từ thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại à Nẵng, Ban quản lý Khu CNC đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án sản xuất thiết bị công nghiệp hóa trong ngành may mặc của Công ty Yamato Sewing Machine MFG Co., Ltd. (Nhật Bản), tổng vốn đầu tư 28,5 triệu USD.

Dây chuyền sản xuất của Công ty Dệt may 29-3, à Nẵng.

Phó Trưởng ban Quản lý Khu CNC ở Nghệ An cho biết: Năm 2018 với chủ trương tâm là “Năm y minh thu hút đầu tư”, chúng tôi xác định giai đoạn 2018-2025 tăng tốc thu hút đầu tư, năm nay là năm khi đầu tư. Hiện nay, Khu CNC đã giải phóng mặt bằng có khoảng 500 ha, trong đó có gần 400 ha đất sẽ xây dựng hạ tầng kết nối khu vực giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, công nghệ thông tin - truyền thông,... sẵn sàng phục vụ các nhà đầu tư. Chúng tôi đặt mục tiêu phần đầu thu hút ít nhất bốn dự án, vì tổng vốn đầu tư ít nhất 100 triệu USD trong năm 2018. Trong đó thu hút những nhà đầu tư chiến lược có thông tin trong lĩnh vực CNC, ưu tiên phát triển công nghệ sạch và tiết kiệm năng lượng.

Chính phủ và ban hành Nghị định 04-2018/N-CP ngày 4-1-2018 về chính sách ưu đãi đối với Khu CNC, trong đó có Khu CNC ở Nghệ An. Theo đó, các chính sách ưu đãi cấp trung cho những xuất liên quan tín dụng, tín dụng xã hội, thu nhập phi nông nghiệp; quy định về hoàn trả tín dụng, giải phóng mặt bằng; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tín dụng đầu tư. Nghị định quy định rõ: đối với các dự án đầu tư mới vào Khu CNC ở Nghệ An có quy mô vốn từ 3.000 tỷ đồng trở lên, giảm áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 30 năm. Đây là một trong những chính sách miễn thuế đối với các nhà đầu tư và cũng có lợi cho đầu tư vào Khu CNC ở Nghệ An.

Nhiều doanh nghiệp trong tỉnh Nghệ An khi tham khảo ý kiến về việc thành lập công viên làm gì thu hút đầu tư, chúng tôi quan tâm cho rằng, đó là sự minh bạch, niềm tin trong các cam kết từ phía chính quyền. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện máy Hòa Thành Nguyễn Công Trí xuất phát từ thực tiễn Năm y minh thu hút đầu tư, thành lập công viên có những chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về tài chính, logistics, cơ sở hạ tầng. Qua đó, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tăng cường ôn tập, nhanh tiến các công trình, dự án trọng điểm, tạo cú hích cho môi trường thu hút đầu tư. Tiếp tục tin tưởng vào môi trường kinh doanh sản xuất lành mạnh, thuận lợi tại Nghệ An, thị trường tiềm năng, công ty sản phẩm đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại, hạ tầng quản trị sản xuất tiên tiến, tự động hóa, thân thiện với môi trường, phù hợp với cách mạng công nghiệp 4.0 và không ngừng nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu khách hàng trên thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, góp phần cùng thành phố thực hiện có hiệu quả Năm y minh thu hút đầu tư - ông Trần Minh.

Tổng Giám đốc Nhà máy bia Heineken Việt Nam tại Nghệ An Nguyễn Thanh Phúc đánh giá cao những nỗ lực, cam kết minh bạch và hiệu quả tích cực từ chính quyền ở Nghệ An và khẳng định: Công nghiệp doanh nghiệp rất mong tình thân thiện chia sẻ, sự cam kết thành những hành động cụ thể, thiết thực trong thị trường tiềm năng. Một chính sách, quy định về phát triển kinh tế dựa trên phi lợi nhuận về doanh nghiệp, phi cân nhắc tính minh bạch, công khai, công bằng và cân bằng lợi ích chung của Nhà nước và lợi ích của doanh nghiệp. Thành lập công viên xác định lý do doanh nghiệp làm gì tăng phúc lợi, thu nhập và hỗ trợ doanh nghiệp vô điều kiện. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần thực hiện ứng dụng pháp luật, cùng đóng góp vào sự phát triển chung.

Ở Nghệ An thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó rà soát, quy hoạch, xác định rõ mô hình và những hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2030, tầm nhìn 2050; tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp liên quan tài chính, quy hoạch và hành động quyết liệt tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi thông thoáng, thuận lợi. Khi chính quyền đã cam kết xây dựng môi trường an toàn đầu tư, thì công nghiệp doanh nghiệp sẽ có niềm tin và đức lòng vì sự phát triển của thành phố. Năm 2018, sẽ là khi đầu tư của những nhà đầu tư mới trong bối cảnh phát triển phát triển của Nghệ An, thành phố trọng điểm của khu vực miền trung và cả nước.

Theo "© Báo Nhân Dân" (NGUYỄN TH ANH ÀO)
[Xem bản tin gốc tại đây](#)